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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          นโยบาย   

ร่าง พ.ร.บ. อสม. 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thecoverage, Thailandplus,) 
     -นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรม สบส. ช้ีแจงชัด ร่างพ.ร.บ.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บา้น กรณีกำหนดอายุ 18 - 60 
ปี เป็นเพียงอายุแรกเข้าสมัครเปน็ อสม.รายใหม่ ภายหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้ ไมม่ีผลต่อ อสม.รายเดิม ที่ทำหน้าท่ีอยู่ก่อน
กฎหมายมีผลบังคับใช้   จึงขอให้พี่น้อง อสม. ทั้ง 1.09 ล้านคนสบายใจได้ว่า กฎหมายฉบับนีจ้ะมุ่งเนน้เสรมิสร้างขวัญกำลังใจและ
สวัสดิการแก่พี่น้อง อสม. แม้จะอายุเกิน 60 ปี 

 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

เทศกาลสงกรานต์ 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ ( มติชน, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, hfocus, theagendathai, linetoday,    ) 
    -นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ประธานพิธีสรงน้ำพระพุทธนิรามัยและรดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโสเนื่องในเทศกาลสงกรานต์  
โดยได้เชิญ ศ.นพ.ไพจิตร ปวะบุตร นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตัวแทนอดีตผู้บริหารกระทรวง
สาธารณสุขมาร่วมงาน เพื่อให้บุคลากรรดน้ำขอพร โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวง นำผู้บริหารและบุคลากร
กระทรวงสาธารณสุขร่วมรดน้ำขอพรอย่างคึกคัก  
      สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน,สำนักข่าวอิศรา, hfocus, thecoverage) 
    -  นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า รมว.สธ. นาย สมศักดิ์ เทพสุทิน ในฐานะประธาน บอร์ด สปสช.ห่วงใย
ประชาชน กำชับ สปสช. เตรียมความพร้อม “30 บาทรักษาทุกที่” ดูแลประชาชนช่วง “เทศกาลสงกรานต์” พร้อมแนะช่องทาง
ใช้สิทธิตั้งแต่เจ็บป่วยเล็กน้อยถึงเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่วิกฤติ ย้ำกรณี “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติถึงแก่ชีวิต” ประชาชนทุกคน ใช้สิทธิ 
UCEP เข้า รพ. ที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ ครอบคลุมรักษา 72 ชม. แรก ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, hfocus, thailandplus, innnews) 
    -นพ.อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ รองอธิบดีกรม สบส. เผยผลสำรวจ 4 พฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ ช่วงสงกรานต์ 2568 ยังฉลองด้วย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กว่า 16 % เมนูอาหารปิ้งย่าง หมูกระทะมาเป็นที่ 1 ส่วนอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้นวางแผนเลี้ยงฉลองด้วย
อาหารสุขภาพ ลดแป้ง น้ำตาล ไขมัน 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, thailandplus linetoday) 
    -  นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยจากการตรวจสอบคุณภาพน้ำตามสถานที่ที่ได้รับ
ความนิยม เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเล่นน้ำ พบว่าคุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้จนถึงดี มี
ความปลอดภัยเพียงพอที่จะเล่นน้ำสงกรานต์ได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะใช้น้ำจากแหล่งใด ผู้เล่นน้ำสงกรานต์ควรเล่นด้วยความระมัดระวัง 
ไม่ควรให้น้ำเข้าตา หู จมูก ปาก และควรอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายให้เรียบร้อยหลังเล่นน้ำสงกรานต์ หากขณะเล่นน้ำ เกิด
อาการผิดปกติ เช่น ระคายเคืองผิวหนัง เกิดเม็ดผื่นคัน ควรหยุดเล่นและทำความสะอาดร่างกายทันที หากแหล่งน้ำในพื้นที่ใดมี
ประชาชนและนักท่องเที่ยวนำน้ำจากแหล่งน้ำนั้นมาเล่นสงกรานต์ ขอให้จังหวัดมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงาน
สิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ดำเนินการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ำ เพื่อเป็นข้อมูลในการแจ้งเตือนประชาชนในพ้ืนท่ี 
   สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ประชาชาติธุรกิจ 

 

ประจำวันที่ 12 เมษายน 2568 
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    -  เสนอว่า สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2567 มาจากการ "ขับรถเร็ว" ถึง 41.5% เป็นเหตุให้
เสียชีวิตถึง 55.1% จึงควรที่ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนจักต้อง "ตระหนัก" ถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตในช่วง 7 วัน
อันตราย ซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งมาจากพฤติกรรม การขับรถเร็ว แม้รัฐบาลจะรณรงค์ภายใต้แนวคิด "ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้
อุบัติเหตุ" อย่างเข้มข้นเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าผู้ขับขี่ตั้งอยู่ในความประมาท-ไม่มีสติ ที่จะลดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ในการ
เดินทางลงมาให้ได้ตามที่กฎหมายกำหนด จะถอดบทเรียนสักกี่ครั้ง กี่เทศกาล ก็เปล่าประโยชน์ที่จะไปให้ถึง เป้าหมายรวม ที่จะ
ลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุทางถนนให้เหลือเพียง 12 คนต่อ 100,000 ประชากร ให้ได้ภายในปี 2570 
ป้องกันคนจมน้ำ 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ฐานเศราฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, สยามรัฐ,เนชั่น, hfocus, 
linetoday, thaiPBS, innnew thaitodaynews, tnnthailand, thebangkokinsight, thailandplus, ) 
     - .นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เปิดเผยว่า ข้อมูลสำนักงานปลัด สธ.ปี 2558-2567 พบว่า เดือนเม.ย. มีคนจมน้ำเสียชีวิต
เฉลี่ยปีละ 327 คน กลุ่มอายุ 45-59 ปี เสียชีวิตสูงที่สุด (84 คน) รองลงมาเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี (70 คน)โดยช่วงเทศกาล
สงกรานต์ วันท่ี 13-15 เม.ย.มีคนจมน้ำเสียชีวิตเฉลี่ยวันละเกือบ 15 คน มากกว่าวันปกติถึง 1.5 เท่า ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของการ
จมน้ำทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ คือ ขาดความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ ขาดทักษะการเอาชีวิตรอดเมื่อตกน้ำ ว่ายน้ำไม่เป็น ไม่สวม
เสื้อชูชีพและไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงตัวขณะเล่นน้ำหรือทำกิจกรรมทางน้ำ รวมถึงไม่รู้วิธีช่วยเหลือและปฐมพยาบาลคนตกน้ำ/
จมน้ำที่ถูกต้อง  ทั้งนี้ จึงขอให้ประชาชนใช้หลัก "ชูชีพ กฎ งดดื่ม" ได้แก่ 1.ใส่เสื้อชูชีพทุกครั้งท่ีเล่นน้ำหรือทำกิจกรรมทางน้ำหรือ
ใช้อุปกรณ์ช่วยลอยน้ำ เช่น แกลลอนพลาสติกเปล่า ขวดน้ำพลาสติกเปล่า เป็นต้น 2.ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยทางน้ำ และ 3.
ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนหรือขณะทำกิจกรรมทางน้ำ หรือเมื่ออยู่ใกล้แหล่งน้ำ ทั้งนี้ พ่อแม่ผู้ปกครองขอให้ดูแลบุต ร
หลานอย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้เด็กเล่นน้ำตามลำพัง 

 

ภัยควันบุหร่ี 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus , thaitodaynews ) 
     -นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การสูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าในช่วงเทศกาล โดยเฉพาะในบ้าน รถ 
หรือสถานท่ีรวมญาติ อาจกลายเป็นภัยเงียบที่ทำลายสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวโดยไม่รูต้ัว ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีในการแสดง
ความรักและความห่วงใยต่อคนในครอบครัว ด้วยการเลิกสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้า เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีสะอาด ปลอดภัย และส่งเสริม
สุขภาพให้กับทุกคน 

 

สถาบันประสาทฯ ใช้ 'หุ่นยนต'์ผ่าตัดสมอง รักษาลมชักแห่งแรกในไทย 
     สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ.(มติชน) 
     - นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์  เปิดเผยว่า สถาบันประสาทวิทยาได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีทาง
การแพทย์ชั้นสูง โดยการนำหุ่นยนต์เข้ามาช่วยผ่าตัดสมอง เพิ่มความแม่นยำในการผ่าตัด แถมลดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดที่
มีความซับซ้อนสูงให้กับผู้ป่วย โดยหุ่นยนต์ตัวนี้ได้ช่วยผ่าตัดหาจุดกำเนิดการชักในผู้ป่วยโรคลมชักท่ีรักษายาก และมีความซับซ้อน
ไปแล้วจำนวน 56 ราย 

- 

น้ำประปาท่ีผ่านกระบวนการผลิตได้มาตรฐาน 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, hfocus, thaitodaynews) 
     - พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย เผย น้ำประปาที่ผ่านกระบวนการผลิตและควบคุมตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ สามารถนำมาใช้ในการอุปโภคบริโภค ปรุงประกอบอาหาร -ล้างภาชนะ-วัตถุดิบได้อย่างปลอดภัย 
ปราศจากเชื้อโรค และสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

- 

อย. เตือนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โอ้อวดขยายเจ้าโลก 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus) 
     -นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธ์ิพร รองเลขาธิการ อย. เตือน อย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอวดอ้างเพิ่มสมรรถภาพทาง
เพศ เช่น “อวดอ้างเพิ่มขนาดใน 7 วัน” “แข็งแรงทันทีหลังใช้” “กินแล้วอึด ทน นาน” เป็นต้น อย. ขอเตือนผู้บริโภคอย่าหลงเช่ือ
ว่าผลิตภัณฑ์อาหารใด ๆ จะสามารถช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศได้ ก่อนซื้อขอให้หยุดคิดก่อนว่า อย. ไม่รับรองสรรพคุณในทาง
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บำบัด รักษาโรค หรือเพิ่มสมรรถภาพทางเพศในผลิตภัณฑ์อาหาร หากผู้บริโภคมีอาการเจ็บป่วยหรือผิดปกติในร่างกาย ควร
ปรึกษาแพทย์ เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง อย่าไปเสี่ยงกับผลิตภัณฑ์ที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย 
สปสช.ยันจ่ายเงินให้ รพ.มงกุฎวัฒนะตรงตามงวด 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, hfocus, linetoday, ch7) 
     -  จากกรณีที่ นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ ได้โพสต์ Facebook เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 โดยระบุว่า 
สปสช.จ่ายเงินให้กับ รพ.มงกุฎวัฒนะ ล่าช้า เนื่องจากผู้มีอำนาจหน้าที่จะจ่ายเงินหลังจากหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ไปแล้วนั้น 
         ล่าสุด ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. ยืนยัน ไม่ได้จ่ายเงินให้ รพ.มงกุฎวัฒนะล่าช้า และไม่เกี่ยวขอ้ง
กับวันหยุดช่วงสงกรานต์ ยกเว้นรายการเดียวท่ีคลินิกเอกชนได้ร้องขอตรวจสอบข้อมูล ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบกันเอง แต่เพื่อ
แก้ปัญหาสภาพคล่อง สปสช.ได้โอนเงินล่วงหน้าให้ รพ.มงกุฎวัฒนะแล้ว 60 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 ส่วนปี 68 
จ่ายไปแล้ว 396.87  ล้านบาท ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่า ในปี 2566 สปสช. ได้โอนเงินให้ รพ.มงกุฎวัฒนะ จำนวน 649 ล้านบาท ปี 
2567 จำนวน 696 ล้านบาท และปี 2568 จนถึงขณะนี้ได้โอนไปแล้ว 396.87 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 1,741.87 ล้านบาท จึงขอ
นำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องให้รับทราบ เพ่ือไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด 

 

คลินิกแล็ป 30 บ.รักษาทุกที่" ไม่สามารถให้บริการได้จริง 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thecoverage)   
     - เพจเฟซบุ๊ก ชมรมผู้ประกอบการคลินิกเทคนิคการแพทย์  ออกมาระบุว่า  6 เดือนของ “คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชน
อบอุ่น”ประสบปัญหาหนัก พบ 65% ไม่สามารถให้บริการได้จริง   นี่คือปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะท้อนว่า การเชื่อมต่อระหว่าง
หน่วยบริการระดับปฐมภูมิ (คลินิก) กับระดับทุติยภูมิ (โรงพยาบาล) ยังมีข้อจำกัดหลายประการ เช่น โรงพยาบาลยังไม่เข้าใจ
บทบาทของคลินิก หรือ ไม่ยอมกระจายคนไข้ ออกสู่เครือข่าย ประชาชนยัง ไม่รับรู้ หรือ ไม่มั่นใจ ในการเข้ารับบริการที่คลนิิก
ทั้งหมดนี้ทำให้เป้าหมายในการ “ลดความแออัดในโรงพยาบาล” และ “เพ่ิมการเข้าถึงในชุมชน” ยังไม่เกิดขึ้นจริง และข้อเท็จจริง
นี้จึงสะท้อนชัดว่า คลินิกท่ีเข้าร่วมโครงการโดยหวังพึ่ง สปสช. เพียงฝ่ายเดียว “เพื่อให้ผูกเครือข่ายให้” โดยไม่พัฒนาโมเดลธุรกิจ
ของตนเอง ย่อมไปไม่รอด ขณะนี้ สปสช. รับทราบปัญหา แต่ยังไม่ได้หารือร่วมกันถึงเรื่องดังกล่าว ตอนนี้ยังไม่มีทางออกชัดเจนว่า
จะแก้ไขอย่างไร 
     ทนพ.โสฬส ธนิกกุล ประธานชมรมผู้ประกอบการคลินิกเทคนิคการแพทย์ ย้ำถึงประเด็นสำคัญอีกอย่างหนึ่งของการใช้บริการ
คลินิกเทคนิคการแพทย์ คือ ประชาชนจะได้รับความสะดวก ไม่ต้องแออัดที่โรงพยาบาล ไม่ต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ไม่ต้อง
เสียเวลาไปอยู่ที่โรงพยาบาลทั้งวัน ตรวจเลือดกับคลินิกแล็บล่วงหน้าถึงวันนัดพบแพทย์ไปตอนไหนก็ได้ เช้าก็ได้ สายก็ได้ บ่ายก็ได้ 
ไปนั่งรอแป๊บเดียวก็ได้พบแพทย์แล้ว 

- 

ร่างพ.ร.บ.เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)  
    -ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา อุปนายกแพทยสภา ให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนของแพทยสภา  ต่อร่างพระราชบัญญัติ
(พ.ร.บ.) การประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร พ.ศ. ... หรือร่างพ.ร.บ.เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ว่า หน้าที่หลักของ
แพทยสภานั้นดูแลเรื่องการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นหลัก แต่คณะกรรมการแพทยสภาทั้งหมดก็มาจากคณบดีคณะแพทย์
จากที่ต่างๆ ซึ่งเป็นอีกขาหนึ่ง ตนมองว่าต่างคนก็ต่างมีบทบาท แต่ต่างมีความเห็นในเรื่องนี้ว่า เราไม่ เอา อย่างไรก็ตาม บทบาท
ของแพทยสภาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ี จึงไม่ได้มีการออกประกาศคัดคา้นในนามของแพทยสภา  ตนเช่ือว่าหากมีการคัดค้านอยา่ง
จริงจัง รัฐบาลน่าจะมองถึงผลกระทบมากขึ้น เช่นเดียวกับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าที่มีการคัดค้านจากกลุ่มแพทย์อย่างจริงจัง เพราะเรามี
ผู้ป่วย มีผู้ได้รับผลกระทบจริงๆ รัฐบาลก็ได้เปลี่ยนทิศทางนโยบายบุหรี่ไฟฟ้า เป็นการปราบปรามให้หมด 

 

ปัญหาสารหนูปนเป้ือนน้ำกก 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, news1lives, sondhitalk, linetoday)  
    - ผู้บริหาร-นักวิชาการ ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดเวทีเสวนา-ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมแก้ปัญหาน้ำกกปนเปื้อนสารหนู ชี้ก่อภัย
ร้ายแรงสุดทำคนเสี่ยงมะเร็งท้ังลุ่มน้ำ 

- 
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     อาจารย์พญ.ภัทรพร เมฆาวุฒิกุล สาขาวิชาพิษวิทยาอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ปกติโลหะหนักมีอยู่บนผิวโลกและอาจพบในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว เช่นเดียวกับสารหนูที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพค่อนข้างเยอะ แต่โอกาสจะได้รับจากธรรมชาติในปริมาณมากมีน้อย แต่ถ้าได้รับมากจะทำให้ท้องเสีย ซึ่งเป็น
สาเหตุทำให้เสียชีวิตได้ ระยะยาวจะทำให้ผิวหนังหนา มีการแบ่งตัวเพิ่มขึ้น มือ-เท้าหนาและสากกว่าเดิม เพิ่มการสร้างเม็ดสี ทำ
ให้มีสีเข้มขึ้น สัมพันธ์กับมะเร็งผิวหนังและมะเรง็กระเพาะปัสสาวะ รวมทั้งมีรายงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของโรคหัวใจและหลอด
เลือดด้วย แต่จะมีอาการเฉียบพลันหรือไม่ขึ้นอยู่กับวิธีการและการรับสาร ท่ีเสี่ยงมากคือการดื่มน้ำเข้าไป 
    ผศ.ดร.ไกรลักษณ์ ฟักแก้ว อาจารย์สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  กล่าวว่า ปัจจุบันแม่น้ำกก
พื้นที่ จ.เชียงใหม่ มีค่าเกินมาตรฐานมากกว่าที่ จ.เชียงราย ซึ่งอยู่ท้ายน้ำ อาจเกิดจากการมีแม่น้ำสาขาทำให้ความเข้มข้นลดลง
และเป็นไปได้ที่ประชาชนที่อยู่ริมฝั่งต้นน้ำจะได้รับผลกระทบมากกว่า แต่ก็ขึ้นอยู่กับการใช้ประโยชน์จากน้ำด้วย ดังนั้นจึงควร
จัดเก็บตัวอย่างน้ำจากน้ำบาดาลและอื่นๆ ปัจจุบันทางสาธารณสุขจังหวัดและ อบจ. เชียงราย ได้ดำเนินการแล้วและรอผลอยู่ 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ 77 kaoded   
     -สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย  ได้ออกมาแนะนำให้ประชาชน คือ น้ำใช้ในบ้าน หากระดับสารหนูต่ำกว่า 0.05 
ไมโครกรัมต่อลิตร การอาบน้ำ และใช้น้ำในบ้าน เช่น รีดผ้า ซักผ้า ล้างจาน ยังคงปลอดภัย หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำหรือนำไปปรุง
อาหารหรือรดน้ำผัก หากได้ผลการตรวจสอบแล้วจะแจ้งให้ทราบโดยด่วน 
    ด้านการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย อำเภอแม่สาย ได้ตรวจสอบกระบวนการผลิตแล้ว มีการควบคุมการผลิต เป็นไปตาม
แผนบริหารจัดการกรณีน้ำดิบ ปนเปื้อน โลหะหนัก ให้อยู่ในเกณฑ์ ที่มีคุณภาพน้ำท่ีได้มาตรฐาน มีความสะอาด ปลอดภัย ก่อนส่ง
จ่ายน้ำประปาให้บริการแก่ประชาชน 
      สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ.ประชาชาติธุรกิจ   
     -เสนอบทความ วิกฤตสารหนู 'แม่น้ำกก' ต้นตอสำคัญพบว่ามีการทำเหมืองทองคำของบริษัทจีนในพื้นที่ ณ บริเวณต้นแม่น้ำ
กก เขตเมืองยอน ของรัฐฉาน ที่มีการเปิดหน้าดิน ตั้งแต่ปี 2567-2568 สถานการณ์วิกฤตครั้งนี้เป็นภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็น
มลพิษข้ามพรมแดนท่ีได้รับผลกระทบจากประเทศเพื่อนบ้าน  
    ล่าสุด นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เพิ่มความถี่ในการเก็บตัวอย่างน้ำตั้งแต่รอยต่อกับ จ.เชียงใหม่ ไป
จนถึงปลายน้ำที่ อ.เชียงแสน ก่อนแม่น้ำกกจะไหลลงสู่แม่น้ำโขง รวมถึงมีคำสั่งให้สำนักงานสาธารณสุข การประปาส่วนภูมิภาค 
(กปภ.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมสำรวจแหล่งใช้น้ำท้ังอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม เพื่อหาทางแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยได้ประกาศให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการดื่มหรือสัมผัสน้ำจากแม่น้ำกกโดยตรง 
     ดร.สืบสกุล กิจนุกร อาจารย์ประจำสำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่า เรื่องเร่งด่วนใหญ่คือ การ
สร้างความปลอดภัยของผู้ใช้น้ำประปาในการอุปโภคบริโภค คาดว่ามีประชากรเป็นแสนคนที่ใช้น้ำจากแม่น้ำกก เฉพาะ กปภ.ที่
รับผิดชอบในเขตตัวเมือง มีผู้ใช้บริการราว 40,000 ราย โดยผู้ใช้ 1 รายคือ 1 ครอบครัว เฉลี่ยครอบครัวละ 3 คน รวมคนใช้
น้ำประปาประมาณ 120,000 คน หรืออาจมีมากกว่านี้ หากรวมห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล โรงแรม ร้านอาหาร โรงเรียน 
มหาวิทยาลัย วัดวาอาราม เป็นต้น ทั้งนี้แม้ กปภ.จะระบุว่าน้ำประปาในจังหวัดเชียงรายปลอดภัย แต่ดูเหมือนเป็นคำอธิบายที่ไม่
สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ไม่มีตัวเลขยืนยันชัดเจนที่จะทำให้ประชาชนมั่นใจได้ และสารหนูในน้ำประปามีกระบวนการกำจัด
อย่างไรหากเกิดสะสมในร่างกาย 
       ล่าสุดทางจังหวัดเชียงรายออกประกาศแจ้งเตือน 1.ห้ามเอาร่างกายลงไปสัมผัสในแม่น้ำกก 2.ห้ามนำน้ำมารดหรือใช้ทาง
การเกษตร 3.ห้ามจับปลาและสัตว์น้ำ ทั้งนี้ สารหนูที่ตรวจพบ 3 จุดเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2568 และออกมาประกาศแจง้เตือน
ต้นเดือนเมษายน 2568 โดยยังไม่มีการตรวจ เพิ่มเติม เพราะต้องส่งไปตรวจท่ี Lab ใน จ.เชียงใหม่ เป็นเวลา 7 วัน หมายความว่า
อาจมีมลพิษทางน้ำเพิ่มขึ้นหรือไม่ระหว่างรอการตรวจ  ประเด็นเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องทำทันทีตอนนี้คือ การสร้างห้อง Lab ใน
จังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ โดยเฉพาะการตรวจสารโลหะหนัก ให้ได้ทราบผลรวดเร็ว   ขณะที่ในเชิงนโยบาย
ระดับประเทศ ควรเร่งให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขต้นเหตุของปัญหา 
สารเร่งเนื้อแดงอันตราย 
    สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, บ้านเมือง) 
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    -หลังจากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูนับพันคนรวมตัวชุมนุมท่ีหน้ากระทรวงการคลัง เพื่อคัดค้านการนำเข้าเครื่องในหมูจากสหรัฐ 
ขณะที่รัฐยังมีการกล่าวถึงสารเร่งเนื้อแดงว่าไม่ส่งผลต่อปัญหาต่อสุขภาพนั้น 
     ด้านนักวิชาการจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ยืนยัน สารเร่ง
เนื้อแดง มีผลต่อสุขภาพผู้บริโภค จะนำเข้าหมูสหรัฐ ควรคำนึงถึงสุขภาพผู้บริโภคเป็นสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มคนท่ีเป็นโรคหัวใจ มี
อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติ หากได้รับยานี้ จะทำให้อัตราการเต้นของหัวใจสูง และคนที่เป็นโรคเบาหวาน ยานี้จะไปบดบัง
อาการของโรคทำให้ผู้ที่เป็นเบาหวานไม่รู้ตัวและวูบได้ 
รพ.สต.เขาไม้แก้ว’ หลังถ่ายโอน ลุยสร้างเสริมสุขภาพ 
    สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage) 
    -นายสมพล เสียมไหม ผอ.รพ.สต.เขาไม้แก้ว เผยการทำงานหลังถ่ายโอนภารกิจ มุ่งเน้นสู่การดูแลสุขภาพเชิงรุก -ใกล้ชิด
ประชาชน พร้อมได้รับสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์จาก “อบจ.ตรัง” สู่การตั้งเป็นกองทุนหมุนเวียนอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็น
จำนวนมาก อาทิ เตียง ไม้เท้า ถังออกซิเจน ฯลฯ เพื่อให้ผู้ป่วยติดเตียงได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมมากที่สุด ขณะเดียวกันยัง
ทำงานกับเครือข่าย NPCU ส่งตัวผู้ป่วยไปเข้ารับบริการในรพ.สต.ที่มีความพร้อมในด้านต่างๆ 

 

รพ.น่าน เตือนเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้า 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (chaingmainews) 
     - โรงพยาบาลน่าน ออกประกาศเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้า และพฤติกรรมเสี่ยงทำร้ายตนเองหรือฆ่าตัวตาย 
หลังพบกรณีผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายหลายรายในพ้ืนท่ีช่วงที่ผ่านมา 

 

กทม.ฉีดวัคซีนหวัดใหญ่พนง.กวาดถนน 
     สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด)  
     - กทม.ร่วมกับ บริษัท AIA แห่งประเทศไทย จัดโครงการ Sharing A Life for Healthier You สุขภาพดีเริ่มต้นที่การฉีด
วัคซีน โดยบริษัท เอไอเอ ได้มอบวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้ กทม. เพื่อฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับพนักงานกวาดถนนและเก็บขยะของ
กทม. จำนวน 8,000 โดส และสำหรับประชาชนทั่วไปในงาน BKK Expo จัดขึ้นวันที่ 15-18 พ.ค.นี้ อีก 2,000 โดส โดยจะแถลง
ข่าวในวันท่ี 21 เม.ย. ท่ีอาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการ กทม. 2 
     ปัจจุบัน มีการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (1 พ.ค.-31 ส.ค.2568) แบ่งเป็น 1.บุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข (กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้สนับสนุนวัคซีน) ได้รับจัดสรร จำนวน 18 ,130 โดส  2.ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง (สปสช. 
เป็นผู้สนับสนุนวัคซีน) กทม.คาดว่าจะได้รับจัดสรรวัคซีนประมาณ 340,000 โดส 3.กรณีประชาชนทั่วไปท่ีไม่ใช่ 7 กลุ่มเสี่ยง เข้า
รับบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่โรงพยาบาล สังกัดสำนักการแพทย์ มีค่าใช้จ่ายวัคซีนเข็มละ 600 บาท 

- 

ตึก สตง.ถล่ม 
    สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus) 
     -กทม. เผยสถานการณ์จาก อาคาร สตง. เขตจตจุักร  ระบผุู้ประสบเหตุ 103 ราย เสียชีวิตรวม 27 ราย  ผู้บาดเจ็บ 9 ราย 
และอยู่ระหว่างการติดตาม 67 ราย (ข้อมูลวันท่ี 11 เม.ย. เวลา 10.00 น.) 

- 

งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านมะเร็งปอด  
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า) 
     - คณะแพทยศาสตร ์ศร ีสวางควัฒน ราชวิทยาล ัยจ ุฬาภรณ์ ร ่วมเป็นเจ ้าภาพจัดงานประชุมว ิชาการนานาชาติ 

AGILEᴰˣᴿˣ2025 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลก  มีความมุ่งหมายในการ
พัฒนาการคัดกรองมะเร็งปอดให้สามารถไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการ
วางแผนระบบสาธารณสุขของประเทศไทยต่อไป  จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 3-5 เมษายน 2568 ณ โรงแรม โอคุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ 

- 

มนุษย์ป้า'โปรยข้าวเลี้ยงนกพิราบ 
   สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า} news1lives) 
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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 
     - จากกรณีชาวหมู่บ้านซอยรุ่งเรือง 5 หมู่ 15 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ได้รับความเดือดร้อน
จากการที่นางประไพศรี (สงวนนามสกุล) อายุ 77 ปี โปรยอาหารให้นกพิราบในหมู่บ้านทุกวัน จนมีนกพิราบแห่กันมาทำรัง
ออกลูกอยู่อาศัยในหมู่บ้าน ถ่ายมูลรดเสื้อผ้า รถยนต์ ต้นไม้ และเสี่ยงที่จะนำเชื้อโรคไข้หวัดนก H5N1 มาแพร่ สร้างความวิตก 
ความเดือดร้อนและเสียหายให้กับชาวบ้านในพื้นที่มานานเกือบ 10 ป ี
     ล่าสุด เมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2568 ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งให้นายกเทศมนตรีเมืองบางรักพัฒนา ใช้อำนาจออกคำสั่งและ
ดำเนินการตามมาตรา 27 และมาตรา 28 ประกอบมาตรา 74 แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข 2535 เพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญ
ต่างๆอันเกิดจากการกระทำของนางประไพศรี ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง และรายงานการปฏิบัติตามมาตรการใหศ้าล
ทราบ ซึ่งหากนางประไพศรีฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ    คำสั่ง
ของศาลปกครองกลางดังกล่าว ทำให้ชาวบ้านในละแวกหมู่บ้านรุ่งเรืองและใกล้เคยีงตำบลบางรักพัฒนา ต่างดีอกดีใจกันอย่างมาก  

 


